



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๗

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

‘นพ.ประเวศ’ คำนปรับโครงสร้าง สภาอุตสาหกรรม ‘อาชีพะ’ เป็นทบวง

นายสมใจ เข้าวพานิช ผู้อำนวยการสถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน
ฐานะประธานที่ประชุมผู้อำนวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ทป.พท.) เปิดเผย
ถึงการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) โดยสลาย 5 องค์กรหลัก เหลือแค่ 6 กรม
2 สำนัก โดยมีปลัด ศธ.เป็นผู้สั่งการคนเดียวว่า
ไม่เห็นด้วยกับการสลายองค์กรหลัก โดยเฉพาะ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ที่ควรใช้โครงสร้างปัจจุบันมากกว่า เพราะหากลด
สอศ.เหลือแค่กรม จะไม่สอดคล้องกับภาระงาน
ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการนำอาชีวศึกษาเอกชน
มาอยู่ในกำกับ สอศ. ทั้งมีปัญหาในการบริหาร
งานบุคคลด้วย จากการหารือกับผู้อำนวยการ
วิทยาลัยในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็น
ตรงกันว่าหากจะปรับโครงสร้างจริง ก็ควรยก
ฐานะ สอศ.เป็นทบวง ภายใต้การกำกับของ ศธ.

นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยังไม่
ควรปฏิรูปโครงสร้าง แต่ควรให้ความสำคัญกับ

การปฏิรูปหลักสูตร ครู และการสอนก่อน โดย
เฉพาะการปรับ สอศ. เหลือแค่กรม จะสวนทาง
นโยบายประเทศที่จะใช้วิชาชีพเป็นฐานสำคัญใน
การผลิตกำลังคน หากจะปรับโครงสร้าง ก็ควร
ปรับเป็นทบวง หรือไม่ก็ควรมีอย่างน้อย 4 กรม
ตามที่ สอศ.เสนอ ทั้งนี้ ปรับแล้วใครจะกำนันตัว
คุณภาพการศึกษาดีขึ้น ผากบอ พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ว่าการปรับ
โครงสร้างไปแบบเดิม ไม่ใช่ทางแก้ปัญหา ขึ้นอยู่
กับการบริหารงานของผู้บริหารเป็นหลักมากกว่า

นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวว่า
ควรยึดหลัก PPPPO ซึ่งเป็นหลักสากล “O” คือ
การปรับโครงสร้างที่ต้องเอาไว้ท้ายสุด อย่าเอา
มาเริ่มต้น เพราะจะทำให้งานชะงัก ทะเลาะกัน
วุ่นวาย มัวอยู่กับการปรับโครงสร้าง ให้เริ่มจาก
“P” ตัวแรกคือความมุ่งมั่นว่าจะทำอะไร “P”
ตัวที่สองคือ หลักการเป็นอย่างไร “P” ตัวที่สาม
คือการร่วมกันทำ เพราะเมื่อเรียนรู้ร่วมกัน การ
ขับเคลื่อนก็จะเกิดความไว้วางใจและเข้าใจ
กันจนรู้ว่าต้องปรับองค์กรอย่างไร

